



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 17 /2566

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  
บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น

“การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นที่และทุนวัฒนธรรม”

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นที่และทุนวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 226 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอเชิงหลักการมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอเชิงหลักการมีโจทย์วิจัยที่น่าสนใจและสอดคล้องกับกรอบวิจัย ตลอดจนสามารถส่งมอบ OKR ของประกาศทุนได้ 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนกับแนวทางการประกาศทุน 4) ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ/ทีมวิจัยมีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ 5) โจทย์วิจัยมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่ง ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ [www.nriis.go.th](http://www.nriis.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่



**รายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น**  
 กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  
 บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  
 ประจำปีงบประมาณ 2567  
 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4772319	การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้กวาด จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น	ดร.พัชรรัตน์ ทารไชย	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2	4773387	การพัฒนาสมรรถนะและยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจฮิญาบในท้องถิ่นผ่านศูนย์การเรียนรู้ อาร์ทซาน : การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ การปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าและการปฏิรูปกระบวนการผลิต แบบเกื้อกูลเพื่อการเติบโตของผลกำไร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิต	ผศ.ดร.มัชฌิม สะติแม่	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3	4778021	การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนาสำหรับผู้ประกอบการในตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 3	ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4	4778439	การยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของชุมชนจังหวัดเพื่อความยั่งยืน: หารือ...พร้อม!!!	ผศ.ชามา อินซอน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	4778623	การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนมด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น (ปีที่ 2)	ดร.คมศักดิ์ ทารไชย	มหาวิทยาลัยนครพนม
6	4778794	การจัดการระบบกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยยกระดับตลาดธรรมชาติอินทรีย์ชุมชน อีมออม แบ่งปัน สร้างสุข 5 พื้นที่อำเภอต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์	นางสาวกรรณิกา ภูนาพรรณ	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7	4778818	การยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจขั้นขั้นคุณภาพสูงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	ดร.วิษณุ มณีรัตน์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8	4778863	การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับอัตลักษณ์เครื่องปรุงมลายูเพื่อการส่งออกเมืองชายแดนมาเลเซีย	ดร.ณรงค์ หัชนี	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี



ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
9	4779087	การศึกษาแนวทางการตลาดสารสกัดอาหารเสริมประสิทธิภาพพืชและผลผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัด ศรีสะเกษ	นายพิเชษฐ พรมโสภา	ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศรีสะเกษเกลือกุลเกษตรกรไทย
10	4779119	ปฐว-นศรศรีโมเดล : การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทรัพยากรพื้นที่นศรศรีธรรมราช	ดร.กิตติชนม์ อุเทนพะันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนศรศรีธรรมราช
11	4779121	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตผึ้งและชันโรงพื้นเมืองไทย	รศ.ดร.อรรณพ ดวงภักดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
12	4779178	การพัฒนาและการยกระดับมรดกภูมิปัญญาจากผู้ประกอบการผ้าขาวม้าจังหวัดสระแก้วสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย Soft Power	นางสาวสุกัญญา มิ่งใหญ่	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13	4779213	การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจมะขามสามเกลอบนฐานการผลิตโดยชุมชนเพื่อชุมชน	ผศ.ดร.ศุภฎี บุญธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14	4779306	กลไกการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มทักษะของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย และยกระดับขีดความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการในพื้นที่และคู่ความร่วมมือ (OEM) ในการยกระดับธุรกิจจากนวัตกรรมบ้านเลี้ยงผึ้งในจังหวัดระนอง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ	ผศ.ดร.กัญพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15	4779366	การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยี น้อย จังหวัดเชียงใหม่	ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16	4779407	การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจหมากเฌอบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17	4779419	การพัฒนาศักยภาพธุรกิจผลิตพืชผักปลอดภัยรูปแบบเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยและสมุนไพรลำหนองแสน อำเภอนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และวิสาหกิจชุมชนสวนป่าอินทรีย์ท่าศรีไศลใหม่ อำเภอนวนนิवास จังหวัดสกลนคร	ดร.พิจิกา ทิมสุกใส	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18	4779665	การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	ผศ.ดร.กิตติยา ถาวโรฤทธิ์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์



ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
19	4779765	การยกระดับศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการประมง พื้นบ้านในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	นายศุภชาติ ชาสสมบัติ	องค์การสะพานปลา
20	4779856	เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืน: กรณีละมุดท่าทองในจังหวัดสุโขทัย	ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
21	4779936	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุยาง ธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบแนวคิด เศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์	มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์
22	4790051	การจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผ้าทอพื้นถิ่น อัตลักษณ์เมืองมรดกโลกอำเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน	ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี่	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
23	4790070	การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและ แปรรูปสับปะรดเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เชิงพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ	ดร.ประวีณ ปานศุภวัชร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี
24	4790091	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ หมุนเวียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าปาล์มน้ำมันที่มีผลกระทบ สูง จังหวัดปทุมธานี	ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25	4790097	การยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ ท้องถิ่นในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าปาล์มสาคร เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานความสมดุล ของระบบนิเวศในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	ผศ.ไพยมพร รักษาชล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย